



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล โทร. +822 795 2431 โทรสาร +822 795 2998

ที่ 27010 / 2776

วันที่ 11 ตุลาคม 2564

เรื่อง ขอดำเนินการข่าวด่วนรายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 4 - 10 ตุลาคม 2564

เรียน ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

ความเห็น/คำสั่ง

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล ขอดำเนินการข่าวด่วนรายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 4 - 10 ตุลาคม 2564 สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

1.ข้อเท็จจริง

บริษัท 7-11 เครือข่ายร้านสะดวกซื้อรายใหญ่ จับมือกับบริษัท Startup ด้านซอฟต์แวร์การเคลื่อนที่ Pablo Air เพื่อใช้โดรนในการส่งสินค้า โดยจะมีการเปิด 7-11 สาขาใหม่ในพื้นที่บริเวณกรุงโซล เป็นไปได้ว่าจะเป็นพื้นที่ในจังหวัดกาพยง และจังหวัดคยองกี โดยสาขาใหม่นี้จะกลายเป็นฐานสำหรับการทดลองการบินโดรนครั้งแรกด้วย เนื่องจากในปัจจุบัน ลูกค้าที่ต้องการให้อาหารและสิ่งของจำเป็นส่งตรงถึงหน้าประตูบ้านมีจำนวนมากขึ้น ผู้ค้าปลีกส่วนใหญ่จึงต้องผันตัวมาใช้โดรน ในฐานะยานพาหนะเดลิเวอรี่ยุคใหม่ ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ Domino's Pizza เครือข่ายพิซซ่าชื่อดังของประเทศเกาหลี ได้เริ่มใช้โดรนในการเดลิเวอรี่พิซซ่าในเมืองเซจงแล้ว

2.ความเห็น/ข้อพิจารณา

สกต.ณ กรุงโซล พิจารณาแล้วเห็นว่า ในอนาคตอันใกล้โดรนจะเข้ามามีบทบาทในภาคส่วนการขนส่งสินค้ามากขึ้น เนื่องจากสามารถช่วยประหยัดแรงงานมนุษย์และเวลาในการส่งเดลิเวอรี่ได้ ส่งผลให้โดรนเป็นสินค้าศักยภาพในอนาคตอย่างมาก อย่างไรก็ตามในการจะขนส่งสินค้าผ่านโดรน อาจต้องมีการปรับเปลี่ยนบรรจุกฎเกณฑ์ เพื่อป้องกันสินค้าเกิดความเสียหาย และให้สะดวกสำหรับส่งสินค้าผ่านโดรนในอนาคต ผู้ประกอบการ/ผู้ผลิต ควรศึกษาและพัฒนาบรรจุกฎเกณฑ์สินค้าให้เหมาะสมกับการขนส่งผ่านโดรนในอนาคต ตลอดจนผู้ผลิต/ผู้ประกอบการสินค้าเทคโนโลยี อาทิ ผู้พัฒนาโดรน หรือผู้ผลิตชิ้นส่วนโดรน ควรศึกษาและหาช่องทางในการทำตลาดในประเทศเกาหลีในอนาคต

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวชนัญญา พรรณรักษา)

ผู้อำนวยการ

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล



ข่าวเด่นรายสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 4 – 10 ตุลาคม 2564

7-11 เกาหลีใต้ เตรียมเปิดบริการส่งสินค้าด้วยโดรน

(ที่มา : หนังสือพิมพ์ The Korea Herald ฉบับวันที่ 6 ตุลาคม 2564)



เมื่อวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เครือข่ายร้านสะดวกซื้อ 7-11 ได้จับมือกับบริษัท Startup ซอฟต์แวร์ด้านการเคลื่อนที่ เพื่อใช้โดรนในการส่งสินค้า อ้างอิงจาก 7-11 เปิดเผยว่า จะมีการพัฒนาระบบและโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการขนส่งสินค้าด้วยโดรนกับบริษัท Pablo Air และจะเปิดตัวโครงการนำร่องในภายหลังของปีนี้ โดยทางบริษัทจะเปิดสาขาใหม่ในพื้นที่บริเวณกรุงโซล เป็นไปได้ว่าจะเป็นพื้นที่ในจังหวัดกาพยอง หรือจังหวัดคยองกี โดยสาขาใหม่นี้จะกลายเป็นฐานสำหรับการทดลองการบินโดรนครั้งแรกด้วย

ร้านใหม่จะมีสถานีสำหรับโดรนที่ออกแบบโดย BMW สหรัฐอเมริกา และพัฒนาโดย Eva บริษัทผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของโดรนในนิวยอร์ก โดยบริการการส่งสินค้าด้วยโดรนจะจำกัดเฉพาะลูกค้า หรือนักท่องเที่ยวที่พักอาศัยบริเวณใกล้ร้านใหม่เท่านั้น นาย Choi Kyung-ho CEO ของ 7-11 กล่าวว่า “เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ข้อตกลงหุ้นส่วนในวันพุธนี้ จะช่วยให้เราสร้างโครงสร้างพื้นฐานในการส่งสินค้าด้วยโดรนทั่วประเทศได้ และลดการส่งในพื้นที่บริเวณปิดตายในพื้นที่ทุรกันดาร

เนื่องจากมีผู้คนต้องการให้อาหารหรือของใช้จำเป็นของพวกเขาส่งตรงถึงหน้าประตูบ้านมากขึ้น ผู้ค้าปลีกส่วนใหญ่จึงต้องผันตัวมาใช้โดรน ในฐานะยานพาหนะเดลิเวอรี่ยุคใหม่ เมื่อเดือนที่ผ่านมา Domino's Pizza ของประเทศเกาหลี เริ่มต้นการส่งพิซซ่าด้วยโดรนในเขตเมืองเซจง โดยบริษัท Domino's Pizza ก็เปิดเผยว่ากำลังพิจารณาแผนการใช้โดรนในการบริการเดลิเวอรี่ที่สวนสาธารณะแม่น้ำฮันในปีหน้า



สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล พิจารณาแล้วเห็นว่า ในอนาคตอันใกล้นี้โดรนจะเข้ามามีบทบาทในภาคส่วนการขนส่งสินค้ามากขึ้น เนื่องจากสามารถช่วยประหยัดแรงงานมนุษย์และเวลาในการส่งเดลิเวอรี่ได้ ส่งผลให้โดรนเป็นสินค้าศักยภาพในอนาคตอย่างมาก อย่างไรก็ตามในการจะขนส่งสินค้าผ่านโดรน อาจต้องมีการปรับเปลี่ยนบรรจุกฎเกณฑ์เพื่อป้องกันสินค้าเกิดความเสียหาย และให้สะดวกสำหรับส่งสินค้าผ่านโดรน ผู้ประกอบการ/ผู้ผลิต ควรศึกษาและพัฒนาบรรจุกฎเกณฑ์สินค้าให้เหมาะสมกับการขนส่งผ่านโดรนในอนาคต ตลอดจนผู้ผลิต/ผู้ประกอบการสินค้าเทคโนโลยี อาทิ ผู้พัฒนาโดรน หรือผู้ผลิตชิ้นส่วนโดรน ควรศึกษาและหาช่องทางในการทำตลาดในประเทศเกาหลีในอนาคต

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโซล
จัดทำโดย นางสาวปรวณี คงวุฒิ
ตรวจทานโดย นางสาวชนัญญา พรรณรักษา
ผอ. สคต. ณ กรุงโซล